

คู่มือออนไลน์

(16 ธันวาคม 2559)

โดย ธรรมธิปติ

ดวงชะตานั้น จะได้แต่งงานหรือไม่

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้ เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า ทัชชวริน ซึ่งคุณพ่อฝากมาให้ช่วยพยากรณ์ดวงชะตาของลูกชาย เกิดวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2532 เวลา 15.06 น. กทม. เพศชาย

คำถามแรก การงาน จะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานหรือไม่ และควรทำงานอะไรที่ถูกต้องกับดวงของเขาครับ

พื้นชะตาเดิมเรื่องงานของคุณทัชชวริน ลูกชายของคุณ ค่อนข้างเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา อาจจะมีการเปลี่ยนงาน เปลี่ยนแปลงที่ทำงาน หรือ หยุดงานได้บ่อยครั้งทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2559 คือปีนี้ เรื่อยไปจนกระทั่งเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 อาจจะเป็นเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับเจ้านายในที่ทำงาน

เรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือ เรื่องเงินทองที่อาจจะรั่วไหล เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ รายได้จากงานที่อาจจะมีปัญหาขาดลง หรือ ไม่มีรายได้ หรือ รายได้ขาดตอน จนอาจจะลามปามจนถึงขั้นมีคดีความฟ้องร้อง หรือ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เสียเครดิต เป็นต้น

จึงต้องเตือนให้ระมัดระวังในการใช้เงินให้ดี ไม่เช่นนั้น ชีวิตเขาอาจมีปัญหาได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสียหายในเรื่องงานที่เกิดจากเพื่อนฝูงชักนำไป หรือ คบเพื่อนไม่ดีจนทำให้เสียงานเสียการ

ส่วนเรื่องงานที่ถูกกับดวงชะตานั้น เมื่อพิจารณาลึกลงไปก็เห็นว่า เขาควรจะทำหน้าที่ต้องสัมพันธ์กับผู้คนมากๆ หรือ ต้องติดต่อกับผู้คนเสมอๆ เพราะเขาเป็นคนที่มีความสามารถในการพูดดี พูดจามีเสน่ห์

นอกจากนี้ เขาควรจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ หรือ ใช้ศิลปะในการประกอบอาชีพ หรืออย่างน้อยที่สุดก็ควรจะให้ศิลปะเข้ามามีองค์ประกอบในการทำงานด้วย

แต่ต้องอย่าลืมว่า ดวงชะตาของเขามีความผันแปรเปลี่ยนแปลงมาก ต้องระวังในข้อนี้ด้วย

คำถามที่สอง ดวงการเงินในอนาคต จะเสี่ยงตัวได้ระดับไหน

เมื่อดวงการเงินไม่ค่อยมั่นคง และเจ้าตัวเป็นคนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ หรืออาจจะใช้เงินเก่ง แน่แน่นอนว่า การเงินของเขาขอมหันไหว ไม่มั่นคงตามไปด้วย

ดังนั้น การจะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมา หรือ จะให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้นั้น เจ้าตัวจะต้องเปลี่ยนแปลงความประพฤติของตัวเองเสียก่อน ทั้งในแง่ของการทำงาน ไม่ควรจะรักสนุกให้มากเกินไป ซึ่งเขาอาจจะลามาจนเสียงานด้วย

การใช้จ่ายเงินก็เช่นกัน ต้องเปลี่ยนวิธีการใช้จ่ายเงินเสียใหม่ ไม่ควรจ่ายเงินแบบง่ายๆ เสียเงินแบบไม่ควรเสีย

หากเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้ การเลี้ยงดูตัวเองก็คงจะไม่มีปัญหา แต่เขาจะไม่รวยนะครับ

คำถามสุดท้าย คาดว่าจะแต่งงานหรือไม่ และถ้ามีดวงแต่งงาน จะแต่งงานกับผู้หญิงที่ประกอบอาชีพอะไรครับ

เนื่องจากจิตใจของเขามีความรักสันโดษอยู่พอสมควร และดวงในเรื่องความรักของเขาก็ไม่ค่อยดี มีโอกาสที่จะผิดหวังในเรื่องความรักได้

นอกจากนี้ เจ้าชะตายังน่าจะเป็นคนขี้เบื่อ เบื่อง่าย ซึ่งเป็นอุปสรรคในเรื่องชีวิตคู่พอสมควร

ผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อดีว่า ย่อมมีความปรารถนาดีต่อลูกในทุกด้าน แต่บางเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง ความรัก และการมีชีวิตคู่ เรื่องนี้เป็นบุญวาสนา เป็นลิขิตของสวรรค์ เป็นวิบากกรรมของแต่ละคน ใครก็จะเข้าไปก้าวถ่ายไม่ได้

ผมจึงขอแนะนำว่า เรื่องนี้ควรจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ และ บุญวาสนาของเขาเองจะดีกว่า นะครับ

หวังว่า คำตอบของผมคงจะพอช่วยให้คุณพ่อเลือกตัดสินใจในเรื่องลูกชายได้นะครับ ขอให้โชคดี

สุดท้ายก็ขอให้ คุณพ่อของทัชชวริน ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ ผมเหลือคิวของผู้ถามคำถามเข้ามาเพียง 2 คิวเท่านั้น หากถามเข้ามาตอนนี้ก็จะไม่ต้องรอนานครับ

